
๑ 
 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7 
วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖7  เวลา 09.30น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายเจริญ  ญาสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
  ๒ นายปริญญา  สุวรรณศร  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๔ นายธนกฤต  สัญญาเขื่อน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  ๕ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
  ๖ นายสมยศ  ไชยนันตา  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 
  ๗ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  ๘ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
  ๙ นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
๑๐ นายอนุพงษ ์ ธิรินทอง  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
๑๑ นายนเรศน์  ถาวร  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
12 นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

หมายเหตุ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นางอ าไพ  อวนศรี  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  2 นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  3 นายถาวร  สืบคุณะ  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  4 นางสมพร  สีเขียว  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๖ นายกฤษฎา  เทพภาพ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  ๗ นายศรีรัตน์  ใจสิน  ผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง หมู่ 8 
  8 นายอภิชาติ สุภากุล  ก านันต าบลห้างฉัตร 
  9 นายนิเวศน์  รสกลิ่นกันทา ผู้ใหญ่บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 
10 นายสมพงษ์  แสงบุญเรือง  ผู้ใหญ่บ้านปางม่วง หมู่ 9 
11 จ.ส.อ.แดนชัย  สันยาว  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
12 นางเพลินพิศ  สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
13 นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
14 นายเกียรติศักดิ์ เดชเดชะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
15 นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาลงทะเบียนครบองค์ประชุมผมขออนุญาต 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ แจ้งก่อนการประชุมสภาเทศบาล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือPDPA ผมจึงขอ

อนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในการบันทึกภาพและเสียง
ในการประชุมสภา ไว้เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
และประโยชน์ในทางราชการ 

 

- แจ้งวาระการประชุมในวันนี้ วาระแรกการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ และข้อ ๑๐๓ และวาระที่สอง การก าหนดจ านวนสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี ก าหนดจ านวนวันในสมัยประชุมสามัญ วันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละ
สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖7 และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี
ถัดไป (พ.ศ.2568) มีสองเรื่องที่จะขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล ในส่วนของเรื่องอ่ืนๆ 
จะมีงานวิเคราะห์นโยบายและแผน, งานฝ่ายอ านวยการ มีเรื่องแจ้งให้ท่านทราบ 

 

- ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญนายปริญญา สุวรรณศร ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร     
แม่ตาล เปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก      
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖7 ณ บัดนี้ 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
นายปริญญา สุวรรณศร - เนื่องด้วยนายสวัสดิ์ สอนปิงค า ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 ท าให้พ้นจาก 
ประธานสภาเทศบาลฯ ต าแหน่ง เป็นเหตุให้มีกรณีต้องจัดให้มีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่

วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบ
วาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าปาง ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เขตเลือกตั้งที่ 2 แทน
ต าแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2567 จึงแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบ 

 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 
ประธานสภาเทศบาลฯ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอ

แก้ไข/เพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ หากมี ให้ยกมือพ้นศีรษะและเสนอถ้อยค าที่ต้องการ
แก้ไข เพ่ิมเติม หรือ ตัดทอน ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม 

 

 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 
 -  เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 
 



๓ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๗๖ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุม อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน  
  11 เสียง (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 

 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใดเห็นควร “รับรองรายงานการประชุม” โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 
  - สมาชิกสภาท่านใด        “ไม่รับรองรายงานการประชุม” โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี)  
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2566 
มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 11 เสียง (รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-,งดออกเสียง -ไม่มี- 
(สมาชิกสภาเสียชีวิต 1 ราย) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายปริญญา สวุรรณศร - ในวาระนี้ไม่มีผู้ขอยื่นกระทู้ถามการจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระ     
นี้ไป 

  

  - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ 
และข้อ ๑๐๓ 
 

นายปริญญา  สุวรรณศร - ในวาระนี้เป็นการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ตรวจรายงานการประชุมสภา ประจ าปี พ.ศ. 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ 
33 และข้อ 103 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีฯและคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ผู้บริหารทุกท่าน  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕65 ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาทุกคราว ต้องให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุม  
ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภา
ท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น และ ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 
ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า     
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 



๔ 
 

ในวันนี้ ได้เข้าสู่ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
ขึ้นมาใหม่ เพราะฉะนั้นในการเสนอต่างๆ ประเด็นแรกเสนอก่อนว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ทั้งปีปฏิทิน หรือแต่งตั้งทุกครั้งที่มีการประชุม 
หรือแต่งตั้งเป็นสมัยสามัญ กับสมัยวิสามัญ พร้อมทั้งเสนอว่าจะให้เป็นคณะกรรมการสามัญ 
หรือคณะกรรมการวิสามัญ ให้มีคณะกรรมการจ านวนกี่ท่าน ซึ่งคณะกรรมการจะมี 3 คน 5 
คน ก็ได้แต่ไม่เกิน 7 คน พร้อมเสนอชื่อทีละคน ขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน หากมีการเสนอ
สองคนขึ้นไปต้องมีการลงมติว่าจะเลือกผู้ใด หลังจากนั้นก็ให้เสนอคนที่สองเป็นล าดับต่อไป
จนครบตามที่สภาได้เสนอไว้   

 

นายปริญญา สุวรรณศร -ขอให้ที่ประชุมได้เสนอว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ทั้งปีปฏิทิน หรือแต่งตั้งทุกครั้งที่มีการประชุม หรือแต่งตั้งเป็นสมัยสามัญ กับ

สมัยวิสามัญ พร้อมทั้งเสนอว่าเป็นคณะกรรมการสามัญ หรือคณะกรรมการวิสามัญ และ
จ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง - ขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครั้งเดียวและปฏิบัติหน้าที่
ตลอดปีปฏิทิน และขอเสนอคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการสามัญ มาจากสมาชิกสภา
เทศบาลทั้งหมดครับ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง  1. นายธนกฤต สัญญาเขื่อน  2. นายวสันติ์  ปราบพุทจา 

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 

 - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอื่นอีกหรือไม่  
 - ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอ่ืนอีก 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ครั้งเดียวและปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีปฏิทิน และเป็นคณะกรรมการสามัญ ตามทีน่ายอาทิตย์  
แสงบุญเรือง เสนอ”    โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ครั้งเดียวและปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีปฏิทิน และเป็นคณะกรรมการสามัญ ตามทีน่ายอาทิตย์  
แสงบุญเรือง เสนอ”    โปรดยกมือขึ้นครับ  (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครั้งเดียวและ
ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีปฏิทิน และเป็นคณะกรรมการสามัญ ตามที่นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง 
เสนอ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 11 เสียง (รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-,งดออกเสียง 
-ไม่มี- (สมาชิกสภาเสียชีวิต 1 ราย) 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาว่าจะให้มีกี่คน 
ประธานสภาเทศบาลฯ และขอให้สมาชิกได้น าเสนอด้วย 
 



๕ 
 

นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง - ขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน ๓ ท่าน 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง 1. นายศักดิ์ดา  อุปค า  2. นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง 

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 
- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 
  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 

 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
  

นายปริญญา  สุวรรณศร  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน   

3 ท่าน ตามที่นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง เสนอ” โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 
3 ท่าน ตามที่นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง เสนอ” โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 คน 
ตามที่นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง เสนอ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 11 เสียง (รวม
ประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-, งดออกเสียง -ไม่มี- (สมาชิกสภาเสียชีวิต 1 ราย) 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - สรุปคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแต่งตั้งครั้งเดียวและปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ตลอดปีและให้มีคณะกรรมการฯ จ านวน ๓ ท่าน 

-  ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน ๓ ท่าน 
เริ่มจากท่านที่ 1 

 

นายธนกฤต สัญญาเข่ือน  - ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ คือนายสมยศ  ไชยนันตา 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง 1. นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ   2. นายวสันติ์ ปราบพุทจา 

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 
 - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  
 - ที่ประชุมไม่มีการเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
  

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 คือ  
 นายสมยศ ไชยนันตา”   โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 คือ 
นายสมยศ ไชยนันตา”   โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 
 



๖ 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 คือนายสมยศ 
ไชยนันตา มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 11 เสียง (รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-,       
งดออกเสียง -ไม่มี-  (สมาชิกสภาเสียชีวิต 1 ราย) 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอเชิญเสนอคนที่ ๒ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ  - ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 คือนายเจริญ ญาสิทธิ์ 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง 1. นายสมยศ  ไชยนันตา 2. นายชาญณรงค์  แสงบุญเรือง 

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 

 - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  
 - ที่ประชุมไม่มีการเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
  

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 คือ  
 นายเจริญ  ญาสิทธิ์”  โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2คือ  
นายเจริญ  ญาสิทธิ์”  โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 คือ นายเจริญ 
ญาสิทธิ์ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 11 เสียง (รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออก
เสียง –ไม่มี-  (สมาชิกสภาเสียชีวิต 1 ราย) 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอเชิญเสนอคนที่ 3 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายวสันติ์  ปราบพุทจา - ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 คือนายศักดิ์ดา  อุปค า 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง 1. นายเจริญ ญาสิทธิ์  2. นายธนกฤต สัญญาเขื่อน 

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 
 

 - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอบุคคลอ่ืนอีกหรือไม่  
 - ที่ประชุมไม่มีการเสนอบุคคลอ่ืนอีก 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 
 



๗ 
 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 คือ  
 นายศักดิ์ดา อุปค า”   โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 

- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 คือ 
นายศักดิ์ดา  อุปค า”   โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 3 คือนายศักดิ์ดา  
อุปค า มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง 12 เสียง (รวมประธานสภาฯ), ไม่เห็นชอบ-ไม่มี-,งดออกเสียง 
–ไม่มี- (สมาชิกสภาเสียชีวิต  1 ราย) 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ทั้งสามท่าน คือ นายสมยศ ไชยนันตา, นายเจริญ ญาสิทธิ์ และและนายศักดิ์ดา อุปค า 

ขอให้ทั้งสามท่านปรึกษาหารือกันว่าจะเลือกผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม และแจ้งในที่ประชุมทราบ 

 

*** พักประชุม 5  นาที (เวลา 10.30 น.)เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ปรึกษาหารือในการ
เลือกประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
 

เวลา 10.35 น. เริ่มประชุมสภาต่อ 
 

นายสมยศ ไชยนันตา -  คณะกรรมการทั้งสามคนได้หารือกันแล้ว ให้ นายเจริญ ญาสิทธิ์  เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

-  ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๒  ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ก าหนดจ านวนวันในสมัยประชุมสามัญ 
วันเริ่มสมัยประชุม ในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖7 และก าหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2568) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 1๔) พ.ศ.2562 มาตรา ๒๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ 

 

นายปริญญา สวุรรณศร - ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ที่ประชุมได้ทราบก่อน    

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษ ี - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอน าเรียนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย 
เลขานุการสภาชั่วคราวฯ ที่เกี่ยวข้อง มีกฎหมายสองฉบับคือ กฎหมายจัดตั้งซึ่งได้แก่ พรบ.เทศบาลฯ และข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น ซึ่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ปรากฏใน 
มาตรา ๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด (วรรคสี่) สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ    
ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก



๘ 
 

ของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละ
ปี โดยให้น าความใน ข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ 
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

   น าเรียนก่อนว่า สมัยสามัญ สมัยแรกของปีนี้ ได้ก าหนดไว้เมื่อปีที่แล้ว ในปีนี้ จะต้อง
ก าหนดอีก 3 สมัย  สมัยละ 30 วัน  วันใดบ้าง และพิจารณาสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 
2568 

 

- ขออนุญาตเรียนเสนอข้อมูลการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล   
ในปี พ.ศ. 2566  ดังนี้ 

  สมัยที่ 2   วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566    มีก าหนด 30 วัน 
สมัยที่ 3   วันที่ 1 - 30 สิงหาคม  2566    มีก าหนด 30 วัน 
สมัยที่ 4   วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2566     มีก าหนด 30 วัน 

และสมัยแรกของปีถัดไป (ปี 2567) 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 มีก าหนด 30 วัน 
จึงขอน าเรียนเสนอสภาเพ่ือน าไว้พิจารณา 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2567 
ประธานสภาเทศบาล ว่าจะก าหนดสมัยประชุมกี่สมัย แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด และมีก าหนดกี่วัน ขอเชิญท่าน

สมาชิกเสนอ   
 

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง - เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่านผมนายอาทิตย์ แสงบุญเรือง สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เขต 1 ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ.2567 จ านวน 4 สมัย ดังนี้ 

 - สมัยสามัญสมัยที่ 2   ตั้งแตว่ันที่ 1 – 30  มิถุนายน 2567  มีก าหนด 30 วัน  
 - สมัยสามัญสมัยที่ 3   ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  สิงหาคม  2567  มีก าหนด 30 วัน  
 - สมัยสามัญสมัยที่ 4   ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม   2567  มีก าหนด 30 วัน 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง  1. นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ  2. นายสมยศ ไชยนันตา 
        

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 
 

นายปริญญา สวุรรณศร - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2567 

ตามท่ีนายอาทิตย์  แสงบุญเรือง เสนอ”         โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2567 
ตามท่ีนายอาทิตย์ แสงบุญเรือง เสนอ”         โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 
 



๙ 
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2567 จ านวน 
4 สมัย  ในแต่ละสมัยก าหนดสมัยละ ๓๐วัน วันเริ่มต้น วันเสร็จสิ้นสมัยประชุมในแต่ละ
สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7 ตามที่นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง เสนอ มติเอกฉันท์      
ด้วยเสียง ๑1 เสียง (รวมประธานสภา), ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- (สมาชิก
สภาเสียชีวิต 1 ราย) ดังนี้ 

 - สมัยสามัญสมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  มิถุนายน 2567  มีก าหนด 30 วัน  
 - สมัยสามัญสมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  สิงหาคม  2567  มีก าหนด 30 วัน  
 - สมัยสามัญสมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  ธันวาคม  2567  มีก าหนด 30 วัน 
 
นายปริญญา สวุรรณศร - ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย  
ประธานสภาเทศบาล        แรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2568) ว่าจะเริ่มเม่ือใดและมีก าหนดกี่วัน ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ   
 

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ - เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่านผมนายสุชาติ วงศ์สุวรรณ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เขต 2 ขอเสนอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2568)  ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 2 มีนาคม ๒๕๖8 
มีก าหนด ๓๐ วัน 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน (สมาชิกสภาผู้รับรอง ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ) 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาผู้รับรอง  1. นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง  2. นายชาญณรงค์ แสงบุญเรือง 
        

- มีสมาชิกสภารับรองถูกต้อง 
 

นายปริญญา สวุรรณศร - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ - ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

  - เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมก่อนลงมติ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมนับองค์ประชุมก่อนลงมติเห็นชอบ อยู่ครบองค์ประชุม จ านวน ๑1 เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   (นับรวมประธานสภาเทศบาล) 
 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ - สมาชิกสภาท่านใด  “เห็นชอบก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี

ถัดไป (พ.ศ. 2568) ตามท่ีนายสุชาติ วงศ์สุวรรณ เสนอ” โปรดยกมือขึ้นครับ (11 เสียง) 
- สมาชิกสภาท่านใด“ไม่เห็นชอบก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป (พ.ศ. 2568) ตามท่ีนายสุชาติ วงศ์สุวรรณ เสนอ”    โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มี) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 
(พ.ศ. 2568) ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม ๒๕๖8 มีก าหนด ๓๐วัน 
ตามที่นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ เสนอ มติเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๑1 เสียง (รวมประธานสภา), 
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- (สมาชิกสภาเสียชีวิต 1 ราย)  

 
นายปริญญา สุวรรณศร - ขอเชิญท่านรองประธานสภา ด าเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี 5 จนปิดการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชุม 
 
 

 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายนเรศน์  ถาวร - ในระเบียบวาระอ่ืนๆ นี้  มีท่านใดจะเสนอแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ผมขอแจ้งค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานกิจการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล   
   ตามที่ท่านประธานสภาเทศบาลฯ อยากให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลให้ชัดเจนให้

เข้ามาช่วยเหลืองานกิจการสภาฯ เพื่อการติดต่อประสานงาน ผมจึงขอแจ้งค าสั่งแต่งตั้ง ดังนี้ 
คือผมนายจิรัฏฐ์ ยารังษี  เป็นเลขานุการสภาโดยการแต่งตั้ง, นางพิชชาภา วงค์ค า จะเกี่ยวกับ
การจัดท าวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม เอกสารส่งสภา รายงานการประชุมสภา และ
นางรัชนีย์ สุขประเสริฐ จะเกี่ยวกับการจัดท าญัตติต่างๆ เสนอ  

 

 - เรื่องท่ีสอง เกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ผมได้แจ้งท่านสมาชิกสภาตั้งแต่ต้นปีมาแล้วว่า ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ขอเทศบาล จะมีการของบตรง จากส านักงบประมาณ ปัจจุบัน
ปฏิทินการจัดท าค าของบประมาณเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหัวหน้ากฤษฎา หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดูแลงานแผนและงบประมาณ เป็นผู้ด าเนินการในการจัดท าค าขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2568 และมีค าถามว่า หากจัดท าค าของบตรงไปแล้ว จะต้องมาท า    
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายอีกหรือไม่  ค าตอบคือ ท าครับ เราต้องท าตามรูปแบบการ
จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเราทุกปี แต่ขอท าความเข้าใจว่า 
งบประมาณทั้งหลายที่ได้มา เราท าเรื่องผ่านจังหวัด เสนอไปที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เพ่ือจัดท าค าของบประมาณให้เรา ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพ อาหารเสริม(นม) อาหาร
กลางวันฯลฯ เราจะต้องท าค าของบประมาณผ่านกรมฯ น ามาท างบประมาณรายจ่าย แต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ท้องถิ่นจะท าค าขอตรงไปที่ส านักงบประมาณ เทศบาลต้อง
กรอกข้อมูลเอง และชี้แจงข้อมูลเอง จะมีท่านนายกเทศมนตรีฯ, ท่านปลัด (เจ้าหน้าที่
งบประมาณฯ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณ ซึ่งยัง
ไม่ชัดเจนในปีงบประมาณ 2568 จะชี้แจงที่ส านักงบประมาณ หรือผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
หรือชี้แจงที่เขตเชียงใหม่ การขอชี้แจงคือไปอธิบายว่าท าไมเราตั้งงบประมาณหมวดนี้ และ
งบประมาณที่ตั้งมามาจากไหน ในส่วนของปีงบประมาณ 2568 นี้ ค าขอทั้งหมดได้อยู่ที่
ส านักงบประมาณแล้ว หากได้อนุมัติงบประมาณทั้งหมด เทศบาลก็น างบทั้งหมดมาท าเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเหมือนเดิม ในรายการค าขอปีงบประมาณ 2568 จะให้หัวหน้า
กฤษฎา ได้ชี้แจงให้สภาได้รับทราบต่อไป 

 

นายกฤษฎา เทพภาพ  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนาย 
กฤษฎา เทพภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  งบประมาณที่ขอไปอยู่ที่ 47,797,700 
บาท งบประมาณที่ขอไปมีสามส่วน ส่วนแรกเป็นงบประมาณที่เราขอรับงบอุดหนุน เช่น 
เบี้ยยังชีพ อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน ฯลฯ หลักการค านวณนั้น เช่น เบี้ยยังชีพใช้
ระบบ welfare ในการค านวณว่าในปี 2568 จะมีผู้สูงอายุตามช่วงชั้นอายุ มีกี่คน, อาหาร
กลางวัน อาหารเสริม(นม) เช่นเดียวกัน น าจ านวนเด็กมาค านวณ ซึ่งค่อนข้างก าหนดไว้
ตายตัว, เงินอุดหนุนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย (สุนัข/แมว) ก็มาจากการส ารวจ, 
เงินโครงการตามพระราชด าริ  ส่วนที่สอง  เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่ อยู่ที่
ประมาณสามล้านหกแสนสองหมื่นบาท เป็นไปตามที่เราได้ทุกปี การค านวณใช้สามปี
ย้อนหลัง ซึ่งยอดที่ขอไปผมได้สอบถามทางส านักงบประมาณเขต 10 แล้ว ให้ขอไปตามนี้ก่อน 



๑๑ 
 

จะได้ตามที่ขอหรือไม่ เป็นไปได้น้อย ซึ่งจะมีลดอย่างเดียว ไม่มีเพ่ิม และในส่วนที่สาม เป็น
โครงการก่อสร้างต่างๆ แต่ก่อนจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ในปี 2568 จะเป็นเทศบาล
ขอไป ขอไปหลายโครงการ โครงการที่ 1 เป็นโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ม.7 บ้าน
ปันง้าว  งบประมาณ 361,900 บาท, โครงการที่ 2 ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ม.4 บ้าน
สถานี งบประมาณ 5,659,900 บาท, โครงการที่ 3 รางระบายน้ า หมู่ 7 บ้านปันง้าว 
งบประมาณ 739,900 บาท, โครงการที่ 4 รางระบายน้ า ม. 3 บ้านแม่ฮาว (แห่งที่ 1) 
งบประมาณ 1,699,200 บาท, โครงการที่ 5 รางระบายน้ า ม. 3 บ้านแม่ฮาว (แห่งที่ 3) 
งบประมาณ 550,300 บาท, โครงการที่ 6 วางท่อ ม.6 บ้านขามแดง งบประมาณ  
438,300 บาท, โครงการที่ 7 ไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์แยกส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย (ม.3, 5, 9) งบประมาณ 6,348,000 บาท, 
โครงการ 8 ไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แยกส่วน ตาม
บัญชีนวัตกรรมไทย (ม.4, 6, 7, 8) งบประมาณ 5,037,000 บาท รวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ  20,834,500 บาท อยู่ในห้วงของการพิจารณาของส านักงบประมาณ ผมขออนุญาต
น าเรียนเบื้องต้นเพียงเท่านี้ 
 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เงินจะท ามีสามส่วน  ที่เราขอไปนี้เป็นโครงการที่   
   ภาครัฐก าหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินมาให้เราอยู่แล้ว แต่จะแตกต่างตั้งแต่ข้อ 10 (ตาม

เอกสารที่แจกให้) เงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ก็จะมีตั้งแต่การท า
กิจกรรมทั้งหลายหรือการก่อสร้างถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา ส่วนรายการที่ 11 -18 เป็นเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เมื่อก่อนเราขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านระบบโซล่า ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น โดยประสานผ่านจังหวัดเป็นคนส่งขอโครงการให้เรา จะผ่านหรือไม่ จะตก
หรือไม่ อยู่ที่จังหวัด ในปีนี้เราเป็นคนท าเอกสารและส่งไปยังส านักงบโดยตรง จะผ่านหรือไม่
อยู่ที่เราชี้แจง การสอบถามจากเจ้าหนาที่ เช่น โครงการที่ 11 ท าไมต้องปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านบ้านปันง้าว มีต้นทุนอย่างไร มีปัญหาอะไร ผู้ใช้น้ ามีกี่ราย ได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
ข้อมูลพวกนี้เราต้องมีพร้อม หากเรามีค าตอบที่ดี มีวิชาการที่อ้างอิงได้ งบประมาณตัวนี้ก็จะ
ผ่าน คือข้อดีข้อหนึ่ง แต่ข้อเสียก็อยู่ที่ว่า จะได้หรือไม่ได้เพราะทั่วประเทศ  หากขอผ่านจังหวัด 
หากโครงการเราตกไปแต่บาง อปท. ที่ได้แต่ไม่มีที่ด าเนินการ จังหวัดก็อาจจะยกของเรามา
พิจารณาใหม่ การของบตรง หากตกก็ตกไปเลยครับ จะไม่มีการพิจารณาเงินเหลือจ่าย การขอ
ตรง ข้อมูลต้องดี แน่น ไม่พลาด เช่นเดียวกันกับรายการอื่น เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ หากเราท าค า
ของบไปต่ ากว่าที่จะจ่าย เช่น เราจะใช้เงินจ่ายจริงสิบห้าล้าน แต่ ณ ปัจจุบันเราค านวณแล้วใช้
สิบสามล้าน เราจะได้รับจัดสรรมาสิบสามล้านตามที่ขอไป แล้วอีกสองล้านท าอย่างไร เราต้อง
ใช้เงินรายได้ของตัวเองในการจ่าย  แต่ที่ผ่านมาเราขอผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หากขาดไปสองล้าน กรมส่งเสริมฯ จะไปเกลี่ยจาก อปท. อ่ืนมาให้เรา นี้คือข้อดีที่ขอผ่านกรมฯ 
นี่คือการจัดท าค าขอส าหรับงบประมาณปี 2568 

 

นายศักดิ์ดา  อุปค า  - เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุม ผม
นายศักดิ์ดา อุปค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ตามที่หัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการของบประมาณไปที่ส านักงบประมาณ งบประมาณแต่ละตัวที่ขอไปจะได้หรือไม่ 
ยังไม่ทราบ แต่ขอฝากในปีต่อไปควรจะเอางบประมาณแต่ละด้านเข้าไปด้วย ผมดูแล้วเราส่ง  
ไปน้อย เราจะได้เท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบ อยากให้ส่งโครงการอ่ืนไปพิจารณาด้วย แต่ที่เห็นมี
โครงการไม่กี่ตัว พื้นที่เรามีค่อนข้างกว้าง 7 หมู่บ้าน อยากให้เพ่ิมโครงการอื่นไปด้วย ขอฝาก
ตรงนี้ด้วยครับ 



๑๒ 
 

นายปริญญา สุวรรณศร  - ผมขออนุญาตเสริมท่าน สท.ศักดิ์ดา ตามที่ท่านบอกว่าให้เราเสนอโครงการเพ่ิมหลายๆ ตัว 
ตามที่ผมเข้าใจ การขอโครงการโดยการของบตรง หากส่งโครงการไปหลายตัว บางครั้ง
โครงการที่เราอยากได้จะไม่ได้ อาจจะไปได้โครงการอ่ืนที่ยังไม่จ าเป็น ผมว่าเราควรเสนอ
โครงการที่อยากได้จริงๆ เพราะจะได้ไม่มีปัญหา 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี  - การเสนอของบตรง โดยการเสนอโครงการไปหลายโครงการ แล้วไปเสี่ยงเอา  จะเสียอยู่คือ
โครงการที่ส่งขึ้นไป หากอยากใช้เงินงบประมาณของเราท า แต่โครงการไปค้างที่ส านัก
งบประมาณ จะได้หรือไม่ ก็ยังไม่ทราบ ยกตัวอย่าง ถนนหน้าเทศบาล หากเราของบตรงไป แต่
ในระหว่างปีมีเงินเหลือจ่าย อยากใช้งบประมาณของเทศบาลท า ก็ยังท าไม่ได้ ต้องรอให้ส านัก
งบประมาณตอบมาก่อนว่าเราได้โครงการอะไรบ้าง นี้คือข้อเสียของการส่งโครงการไปเยอะๆ 
การส่งไปมาจากการค านวณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในแต่ละปีที่ได้รับ เช่นปีที่ผ่านมาได้สิบล้าน
บาท เราก็จะน าสิบล้านบาทมาค านวณโครงการที่จะท าให้ใกล้เคียงกับที่เราเคยได้รับมา 

 

  - ขอแจ้งต่อทางสภา ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ อปท.ทุกแห่งขับเคลื่อนธนาคารขยะ 
มีหนังสือสั่งการมาเป็นรายวัน ในการติดตามธนาคารขยะ เราโชคดีที่ได้ขับเคลื่อนเรื่องขยะมา
พอสมควรตั้งแต่ปีที่แล้ว ในวันนี้ก าหนดให้ทุกหมู่บ้านต้องมีธนาคารขยะ และบังคับผ่านทาง
ท้องถิ่นให้ขับเคลื่อน โดยมหาดไทยแจ้งผ่านทางฝ่ายปกครอง เมื่อก่อนธนาคารขยะคือมี
สถานที่รับซื้อขยะของหมู่บ้านและขายไป แต่แนวทางใหม่ของมหาดไทยต้องมีรูปแบบ          
มีขั้นตอน กรรมการ มีเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนนั้นต้องรายงานด้วยว่าเอาไปใช้อะไรบ้าง 
ซึ่งมีปลีกย่อยเยอะพอสมควร ซึ่งหมู่บ้านต้องช่วยกันขับเคลื่อน ซึ่งก็โชคดีที่เราได้ขับเคลื่อน
แล้วพอสมควร ในวันนี้การจัดการขยะของเราไม่ว่าจะงบประมาณจากเทศบาล หรือ
งบประมาณจาก สสส. เป้าหมายส าคัญคือให้หมู่บ้านมีการคัดแยกขยะ และธนาคารขยะตาม
นโยบายก็ไม่ใช่เรื่องยาก 

 

นายกฤษฎา เทพภาพ - ผมขออนุญาตรายงานข้อมูลขยะที่ เราได้ด าเนินการ ทั้งงบประมาณจาก สสส. และ
งบประมาณจากทางเทศบาลเองที่เราได้ด าเนินการ ผมขอรายงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566- 
มกราคม 2567 ว่าปริมาณขยะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลงบ้างหรือไม่ ส าหรับปริมาณขยะ
ตามที่เราขายไป เมื่อวันที่ 29 – 31 มกราคม 2567 ขายไปทั้งต าบล ปริมาณเท่ากับ 
4,016.5 กิโลกรัม หรือ 4 ตัน  ได้เงินอยู่ 13,492.75 บาท (บ้านปางม่วง มีขยะที่ขายไป 
912.10 กก. ได้เงิน 3,900 บาท,  บ้านแม่ฮาว มีขยะที่ขายไป 1,440 กก. ได้เงิน 4,436 
บาท, บ้านขามแดง มีขยะที่ขายไป 522 กก. ได้เงิน 1,253.50 บาท, บ้านสถานี มีขยะที่
ขายไป 259 กก. ได้เงิน 1,451.50 บาท, บ้านปันง้าว มีขยะที่ขายไป 808.40 กก. ได้เงิน 
2,019.75 บาท, บ้านแพะดอนสัก มีขยะที่ขายไป  75 กก. ได้เงิน 351 บาท) ขยะลดลง
จากเทศบาลเราไป 4 ตัน เป็นข้อมูลจากร้านบังอร ผมได้เช็คข้อมูล บ้านแม่ฮาว มีปริมาณขยะ
ที่ขายไป 5 อันดับดังนี้ ขวดรวม 485 กก., กล่องกระดาษสีน้ าตาล 184 กก., พลาสติกรวม 
116 กก., กระดาษเศษ 81 กก. เศษเหล็กบาง 72 กก. ,  บ้านสถานี มีปริมาณขยะที่ขายไป 
5 อันดับ ดังนี้ ขวดเพชรแกะฉลาก 64 กก., ขวดพลาสติกรวม กาวรวม 61 กก., เศษเหล็ก
บาง 32 กก., กล่องกระดาษสีน้ าตาล 25 กก., เหล็กสั้น 18.5 กก.,  บ้านแพะดอนสัก มี
ปริมาณขยะท่ีขายไป 5 อันดับแรก ดังนี้ กล่องกระดาษสีน้ าตาล, ขวดเพชรใสไม่แกะฉลาก, 
เศษเหล็กสั้น 11 กก., กระดาษเศษ 10.5 กก., ขวดเพชรสกรีน 8 กก., บ้านขามแดง  
ปริมาณขยะท่ีขายไป 5 อันดับแรก ดังนี้ ขวดรวม 214 กก., พลาสติกรวม  81 กก.,กล่อง
กระดาษสีน้ าตาล 42 กก., เศษเหล็กบาง 24.5 กก.,  เหล็กแข็ง 23.5 กก.,  บ้านปันง้าว 



๑๓ 
 

ปริมาณขยะที่ขายไป 5 อันดับแรก ดังนี้ ขวดรวม 249.5 กก., กระดาษเศษ 103 กก.,  
กระดาษขาวด า 99 กก., ขวดเพชรไม่แกะฉลาก 99 กก., พลาสติกรวม 67.5 กก., บ้านปาง
ม่วง ปริมาณขยะที่ขายไป 5 อันดับแรก ดังนี้ ขวดแยกสี 335 กก., พลาสติกรวม 120 กก., 
เศษเหล็กบาง 54 กก. ขวดเพชร 50.5 กก., กล่องกระดาษสีน้ าตาล 47 กก. จากข้อมูลจะ
เห็นว่า ขวดพลาสติก ขวดรวม เยอะที่สุด ราคาค่อนข้างสูง หากมองในระดับ อปท. ขวดรวม 
948.5 กก., ขวดพลาสติก 503 กก., กล่องกระดาษสีน้ าตาล 370 กก. ขวดแยกสี และ
กระดาษเศษ ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เราลดขยะได้ 4 ตัน ได้เงินเข้าหมู่บ้าน 13,492.75 บาท 
เทศบาลฯ ไม่ต้องจ่ายเงินให้ อบจ.ล าปาง ในอัตราตันละ 360 บาท ขอบคุณทุกท่านที่ได้
ขับเคลื่อนของการคัดแยกขยะ 

 

 นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - จากสถิติจะเห็นว่า ขวดแก้ว ค่อนข้างเยอะพอสมควร จากสถิติข้อมูล เราไม่ต้องจ่ายเงินให้ 
อบจ.ล าปาง จ านวน 4 ตัน ในอัตราตันละ 360 บาท และสองเงินเข้าสู่ชุมชน หากดูเรื่อง
ค่าใช้จ่าย เรายังจ่ายให้ อบจ.ล าปางเท่าเดิม ในปี 2567 อัตราการจ่ายเงินค่าขยะให้ อบจ.
ล าปาง เป็นอัตราใหม่ จากเดิมที่เราจ่าย 290บาท/ตัน ในปีนี้ 360 บาท/ตัน ปีหน้าจะขึ้น
เป็น 500 บาท/ตัน เพราะฉะนั้นกระบวนการคัดแยกขยะส าคัญมาก ที่ท าให้เรายังจ่ายเงินใน
ฐานเดิมได้ประมาณเดือนละสามหมื่นกว่าบาท ที่จริงเราต้องจ่ายสี่หมื่นกว่าบาท วันนี้เองเรา
อย่าไปมองว่าท าไมเงินจ่ายเท่าเดิม หากมองเรื่องการจัดการขยะในชุมชน จะต่อเนื่องมายัง
ธนาคารขยะ ทุกหมู่บ้านท าอยู่แล้วเป็นโครงการของเรา เชิญหัวหน้ากฤษฎา อธิบายต่อเรื่อง
ธนาคารขยะ เชิญครับ 

 

นายกฤษฎา เทพภาพ - ในเรื่องธนาคารขยะ ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทุกหมู่บ้านด าเนินการธนาคารขยะ 
เป็นนโยบายเร่งด่วนของทุก อปท. เทศบาลเราได้งบประมาณมาจาก สสส. ส่งตรงถึงหมู่บ้าน
ด้วย และขออนุญาตแจ้งว่า เงินงบประมาณรอบที่สองอีกห้าหมื่นบาทได้โอนเงินเข้าบัญชีของ
หมู่บ้านแล้ว ผมจะวางแผนด าเนินกิจกรรมต่อไป ในเรื่องธนาคารขยะ ทุกหมู่บ้านสามารถ
ด าเนินการรับซื้อขยะ ล่าสุดบ้านปางม่วงได้รับซื้อแล้ว บ้านหัวหนองอาจจะรับซื้อขยะไปขายที่
บ้านปันง้าว หรือบ้านขามแดงได้ ส าหรับการด าเนินงานเรื่องธนาคารขยะ มีแบบสอบถามเข้า
ไป ข้อมูลค่อนข้างเยอะพอสมควร มีการจัดตั้งธนาคารขยะ มีระเบียบ มีสมาชิก มีกองทุน แล้ว
น ากองทุนไปจัดสวัสดิการสาธารณะประโยชน์ ซึ่งหมู่ 3 และหมู่ 9 จะน าไปท าสวัสดิการให้กับ
สมาชิก และหมู่บ้าน และล่าสุดผมได้เข้าไปเยี่ยมชมรมผู้สู งอายุต าบลห้างฉัตร ก็จะจัดตั้ง
ธนาคารขยะของชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งจะขับเคลื่อนไปพร้อมกับธนาคารขยะแต่ละหมู่บ้าน และ
ส าหรับชมรมผู้สูงอายุ หัวหน้าส านักปลัด และผม ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ อ าไพ 
อวนศรี และท่านปลัด ในการเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนสวัสดิการสังคม กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เปลี่ยนภาระการพ่ึงพาให้เป็นที่ พ่ึงพิง ได้รับ
งบประมาณ 63,600 บาท และจะมาด าเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุและธนาคารขยะชมรม
ผู้สูงอายุ ส าหรับปริมาณขยะที่ลดลง จากข้อมูลอีกชุดที่เราส่งไปที่ อบจ.ล าปาง เทียบกับเดือน
ตุลาคม - พฤศจิกายน - ธันวาคม - มกราคม ของปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2566) เราส่ง
ขยะไป อบจ..ล าปาง 422.65 ตัน เทียบกับปีงบประมาณ 2567  เราส่งขยะไป อบจ.ล าปาง 
414.47 ตัน หมายความว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 8,180 กก. ลดลงไป 8 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
1.94  ขอขอบพระคุณทีมงานของท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภา
ทุกท่าน 

 



๑๔ 
 

 - ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้ไปที่วิสาหกิจชุมชนที่จัดท าจานกาบหมาก พบว่า   
เศษกาบหมากค่อนข้างมากและทับถมกัน เน่า และส่งกลิ่น แก้ปัญหาไม่ได้ เผาก็ไม่ได้ และเป็น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์ร้าย ผมได้แนวคิดมา ทางโรงเรียนบ้านปันง้าว น ามาท าเป็นกระดาษได้   
โดยเอาไปแช่ จัดท าคล้ายๆ กระดาษสา จึงขอเชิญท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภา
ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมจัดท าจานกาบหมากรีมิกซ์ ที่โรงเรียนบ้านปันง้าว จะแปรรูป
เศษจานกาบหมากให้เป็นกระดาษ ผมได้น ากระดาษจากจานกาบหมากให้ชมรมครูทัศนศิลป์
จังหวัดล าปางลองวาดภาพดู ปรากฏว่า ภาพออกมาสวยมาก ครูชมรมทัศนศิลป์จึงอยากได้ 
ผมมองว่า น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมมูลค่าได้จากขยะ ท่านนายกฯ ได้อนุมัติงบประมาณ
พัฒนาขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ครับ 

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - ผมเอาปัญหาจากที่พบไปให้ทางโรงเรียนบ้านปันง้าว ลองแก้ปัญหาดู เศษกาบหมากที่กองไว้ 
ส่งกลิ่นเน่า เหม็น  มีสัตว์ดุร้าย เช่น งู ตะเข็บ ตะขาบ คุณครูจึงน าไปแช่เอาเยื่อแล้วมาปั่น 
แล้วจึงได้ออกมาเป็นกระดาษรีมิกซ์  จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ พอสามารถท าได้ผมจึง
ขออนุมัติงบประมาณจากท่านนายกฯ เพ่ือจัดท าโครงการเป็นการต่อยอดโครงการ อาจจะ
น าไปท าผลิตภัณฑ์เพ่ือขาย หรือน ามาไว้ใช้ส าหรับการเรียนการสอน  

 

 - กิจกรรมการจัดแข่งขันจักรยานขาไถเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขอเชิญ
หัวหน้ากฤษฎา ชี้แจงครับ 

 

นายกฤษฎา เทพภาพ - ส าหรับกิจกรรมการแข่งขัน Balance Bike จักรยานขาไถเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นแนวนโยบายของ
มหาดไทย และท่านนายกฯ ในการจัดการแข่งขันกีฬาทุกช่วงวัย โดยในอ าเภอห้างฉัตร ยังไม่มี 
อปท. ใดจัด ของจังหวัดล าปางน่าจะไม่เกิน 4 แห่ง รวมถึงของเรา จะจัดในวันที่ 9 มีนาคม 
2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร (บริเวณโดม) ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 
เริ่มตั้งแต่ 07.00 น. ตั้งขบวน ณ บริเวณธนาคาร ธกส. สาขาห้างฉัตร กิจกรรมมีการแข่งขัน
จักรยานขาไถ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราสองศูนย์ฯ คือ ศพด.บ้านแม่ฮาว และ ศพด.บ้าน
ปันง้าว, ศพด.อบต.แม่สัน, และ ศพด.อบต.บ้านเป้า รับได้แค่ 4 ทีม การแต่งกาย เสื้อสีเหลือง 
มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหลายประเภท มีกีฬาสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง  ครู และเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล  

 

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี - การหาเสียง ประเด็นการช่วยหาเสียงของผู้สมัคร ตามที่เราได้ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 แทนต าแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต จะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 
24 มีนาคม 2567 ซึ่งมีค าถามจากท่านสมาชิกสภาว่า สามารถช่วยหาเสียงได้หรือไม่ 
ปัจจุบัน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ฉบับที่ 2พ.ศ. 2566 มาตรา 34 ระบุว่า 
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ อาจช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้ หมายความว่าหากจะช่วยหา
เสียงให้แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก็ดี  แต่วรรคสองระบุว่า ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
ข้าราชการดังกล่าว กระท าการใดๆ โดยมิชอบในหน้าที่และอ านาจในการกลั่นแกล้งผู้สมัคร 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่ งยุติหรือระงับการกระท านั้น และรายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ สามารถช่วยหาเสียงได้แต่อยู่ในบทบาทที่สมควร หาก
ออกไปช่วยเหลือ เดินขบวน ควรอยู่ในรายชื่อผู้ช่วยผู้สมัครในการหาเสียง 

 



๑๕ 
 

นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง - เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ขอหารือไปยังท่านนายกฯ และหัวหน้าส านักปลัด เรื่องประเพณี
สงกรานต์ ที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้ ปีนี้จะเป็นคิวการจัดของเขต 1 ทางบ้านแม่ฮาวโดยท่าน
ผู้ใหญ่นิเวศน์ รสกลิ่นกันทา อยากทราบรายละเอียดว่าได้เตรียมไว้หรือไม่ จะจัดวันใด ก าหนด
วันเหมือนทุกปีที่ผ่านมาหรือไม่ เพราะแต่ละบ้านก็จะมีประเพณีของหมู่บ้าน อยากสอบถาม
ท่านนายกฯ ว่าได้เตรียมไว้หรือไม่ จึงขอหารือว่า เทศบาลมีความพร้อมให้หมู่บ้านหรือไม่ 
ขอให้ท่านชี้แจง เพ่ือจะได้น าไปประชุมชี้แจงให้ชาวบ้านทราบ ขอบคุณครับ 

 

นางอ าไพ อวนศรี - ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2567 เราได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีนี้ 
240,000 บาท ซึ่งปีที่แล้วเราได้จัดงานสงกรานต์ที่เขต 2 และปีนี้เราจะจัดที่เขต 1 โดยจะ
จัดที่บ้านแม่ฮาว ซึ่งจะขอเรียนปรึกษาว่า ทางบ้านแม่ฮาว น าโดยท่านผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก
สภาเทศบาล มีสถานที่พร้อมให้ด าเนินการ และการบริหารจัดการต่างๆ  เทศบาลเป็น
ผู้ด าเนินการ โดยขอความร่วมมือหมู่บ้าน ชาวบ้าน ในการจัดขบวนและร่วมเดินขบวน โดยใน
ปีนี้วันหยุดสงกรานต์เริ่มตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน โดยขบวนจะเริ่มจุดใด และสถานที่จะ
ให้จัดตรงไหน จุดใด จะให้ทางผู้ใหญ่บ้านก าหนดให้ ส าหรับกิจกรรมจะปรึกษาหารือกัน      
อีกครั้ง ว่าจะจัดรูปแบบใด 

 

นายนิเวศน์ รสกลิ่นกันทา - เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านประธานสภา ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับบ้าน     
แม่ฮาว ตามที่ท่านนายกฯ สอบถามเรื่องสถานที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ สถานที่ตรง
หลังวัดต้นซ้อพร้อมครับ กว้างขวาง มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น ห้องน้ าก็สะดวก ที่จอดรถก็สะดวก  

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ในเรื่องประเพณีสงกรานต์ บ้านแม่ฮาวได้เตรียมสถานที่ตรงหลังวัดต้นซ้อ แม่ฮาว ซึ่งพร้อม
ครับ และสถานที่จัดตั้งขบวน ได้ประสานขอบริเวณลานตากข้าวโรงสีข้าวแสงรุ่งเรืองไว้        
ซึ่งกว้างขวาง และเหมาะสม หากจะมาตั้งขบวนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว ดูแล้วจะ    
คับแคบไป น่าจะไม่เพียงพอ ในเรื่องงบประมาณที่จัดงาน เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการ หมู่บ้าน
เป็นเจ้าของสถานที่ ในเรื่องวันที่จัดงาน อยากจะขอหารือเลยครับ เพ่ือหมู่บ้านจะได้ไปพัฒนา
หมู่บ้าน เพราะห้วงระยะเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้ว ขอความชัดเจนเรื่องวันที่จัดงาน 

 

นายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง - วันที่จัดงานสงกรานต์ หลายๆ หมู่บ้านก็จะมีงานประจ าหมู่บ้านกัน อยากจะให้เทศบาล
จัดเป็นรูปแบบของเทศบาลไว้เลย เช่นจะจัดวันที่ 13 เมษายน ก็จัดวันที่ 13 ทุกปี ในส่วน
ของบ้านแม่ฮาว วันที่ 14 จะมีแห่ไม้ค้ าศรี วันที่ 15 จะมีแห่สงน้ าพระธาตุและแห่บั้งไฟ บ้าน
อ่ืนๆ ที่มาร่วมก็คือวันที่จัดขบวนแห่ การจัดกิจกรรมแต่ละบ้านก็มีกิจกรรมของหมู่บ้าน      
การก าหนดวันให้ดูด้วย จะท าอย่างไรไม่ให้ตรงกัน ในส่วนของคณะกรรมการตัดสินนางงาม 
ขอให้มี 5 คน ผมว่า 3 คนน้อยไป หากมีการตัดสินแบบปีที่แล้วจะเกิดปัญหาอีกแน่นอน  
ขอให้น าไปลองพิจารณาดูนะครับ คิดรูปแบบการจัดกิจกรรมด้วยนะครับให้ดูสวยงาม 
อลังการ และตอนเดินขบวน น าหน้าขบวนให้มีเสียงเพลง ดนตรีด้วย และตรงเวทีที่อยู่รอ
ขบวนให้มีดนตรีด้วย เพ่ือความสนุกสนาน อย่าให้เงียบเหมือนปีที่แล้ว 

 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ความจริงตั้งใจจะหารือเรื่องการจัดประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 จะมีหนังสือแจ้งร่วมหารือ
กันอีกครั้ง ผมแจ้งคร่าวปีที่แล้ววันที่ 13 จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ รดน้ าด าหัว การแสดงของ
ผู้สูงอายุ และวันที่ 14 มีขบวนของแต่ละหมู่บ้าน มีการแข่งขันนางสงกรานต์ ก่อกองทราย ใน
ปีนี้ทางบ้านแม่ฮาวแจ้งมาว่ามีความพร้อมที่จะจัด อยากให้แต่ละบ้านแจ้งการเข้าร่วมมีกี่
ขบวน และจะหารือรูปแบบการจัดขบวน และก าหนดวันจัด ซึ่งตามมติ ครม. ประเพณี



๑๖ 
 

สงกรานต์คือวันที่ 13 – 15 เมษายน ซึ่งในการจัดงานจะต้องมี 3 วันนี้พ่วงอยู่ในนั้นด้วย เช่น 
12-13 หรือ 15-16 เมษายน ในปีนี้ต้องมาหารือว่าจะจัดวันไหน กิจกรรมผู้สูงอายุจะมีอยู่
หรือไม่ ต้องปรึกษากับท่านประธานผู้สูงอายุก่อน กิจกรรมการประกวดยังเหมือนเดิมหรือไม่  
คงจะขอหารือในต้นเดือนมีนาคม 2567 โดยจะมีผู้น าหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ประธาน
ผู้สูงอายุต าบล และหมู่บ้าน ประธาน อสม. หมู่บ้าน 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ขอหารือในเรื่องของป่าช้าบ้านแพะดอนสัก (ฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร) มีชาวบ้านได้มา
สอบถาม การก่อสร้างจะเริ่มเมื่อใด งานได้เริ่มมาจากการเข้ากรรมรุกขมูล ได้ผ่านมานานแล้ว 
จึงขอเรียนถามทางคณะผู้บริหาร เพ่ือจะได้น าไปตอบชาวบ้านได้ และขอสอบถามเรื่องของ
แนวเขต ว่าชัดเจนและด าเนินการไปถึงไหนแล้ว เนื่องจากมีพ้ืนที่ข้างเคียงส่งหนังสือให้ราษฎร
พ้ืนที่เราให้แจ้งย้ายไปอยู่ในเขตเทศบาลห้างฉัตร ซึ่งบ้านนั้นได้อยู่ในเขตพ้ืนที่เรามานาน จึงได้
สอบถามมา ซึ่งเราถือว่าได้รับผลกระทบ เกิดเรื่องก็มีสอบถามกัน ขอสอบถามเพ่ือความ
ชัดเจน เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การเลือกตั้ง สส. คนในพ้ืนที่เราไปเลือกตั้งตามหมู่บ้าน แต่การ
เลือกตั้งท้องถิ่น พ้ืนที่เราไปเลือกตั้งของเทศบาลห้างฉัตรบางส่วน ท าให้พ่ีน้องชาวบ้านเรา
สับสนในเรื่องตรงนี้ จึงขอน าเรียนสอบถาม ขอบคุณครับ 

 

นางอ าไพ อวนศรี - ในเรื่องการสร้างเมรุ ฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร ได้มีหนังสือยินยอมให้ใช้พ้ืนที่แล้ว ทางกอง
ช่างได้ท าหนังสือเรียบร้อยแล้ว ทาง อบจ.ล าปาง ก็มีหนังสือมาเกี่ยวกับการรื้อเมรุ ความ
คืบหน้าให้ทาง ผอ.กองช่าง ชี้แจง เนื่องจากการก่อสร้างเป็นงบประมาณของ อบจ.ล าปาง 
ไม่ได้เป็นงบประมาณของเทศบาล เชิญ ผอ.กองช่างค่ะ 

 

นายทวิช จ าปาวัน - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ใน
เรื่องเมรุ ฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร เนื่องจากว่าเราได้มาท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างรื้อ
ถอนเมรุ มันติดที่มาตรา 4 พรบ.พัสดุ ประกอบไปด้วย ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน     
มี 4 อย่าง จะติดที่ระเบียบพัสดุ ผมจึงได้หารือทางงานวิเคราะห์นโยบายและแผนว่าจะท า
อย่างไรได้บ้าง เราจะใช้งบประมาณในการรื้อถอนได้อย่างไร ซึ่งจะต้องเพ่ิมเติมแผน โดยจะ
น าเสนอสภา ในห้วงสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เดือนมิถุนายน  พร้อมกับโครงการที่จะจ่ายขาดเงิน
สะสม เพ่ือที่จะตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นค่ารื้อถอนเมรุ โดยงบประมาณที่ด าเนินการประมาณ
หนึ่งแสนบาท ผมจึงได้แจ้งหารือไปยังท่าน สจ.ประหยัด ว่า ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาการขอ
เพ่ิมเติมแผนในการขอรื้อถอนเมรุ หากรื้อถอนเสร็จเรียบร้อย ทางเทศบาลฯ จะแจ้งเป็น
หนังสือขอรับงบประมาณไปอีกครั้งในการก่อสร้างเมรุหลังใหม่  ผมขออนุญาตกล่าวถึง
โครงการที่จะขอจ่ายขาดเงินสะสม ทางกองช่างได้ออกไปส ารวจเรียบร้อยแล้ว ผมไม่แน่ใจว่า
ทางท่านสมาชิกสภาได้แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านในการประชาคมชาวบ้านถึงโครงการที่จะขอจ่าย
ขาดเงินสะสมหรือไม่ และได้ท าหนังสือแจ้งรายงานการประชุมหมู่บ้านแล้วหรือยัง พร้อม
โครงการที่จะของบประมาณปี 2568 หากว่ายัง ผมขอแจ้งท่านสมาชิกสภา ท่านก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยจัดส่งรายงานการประชุมเพ่ือยืนยันโครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสมและ
งบประมาณท่ีจะขอรับในปีงบประมาณ 2568 ด้วย ขอบคุณครับ 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ขอสอบถาม ค่ารื้อถอนเมรุ ฌาปนสถานต าบลห้างฉัตร (บ้านแพะดอนสัก) เป็นงบประมาณ
ของเทศบาล หรือของ อบจ.ล าปางครับ 

 

นายทวิช จ าปาวัน - งบประมาณในการรื้อถอนเมรุ เป็นงบประมาณของเทศบาลครับ ทาง อบจ.ล าปางจะจัดสรร
งบประมาณโครงการก่อสร้างแค่นั้นครับ  ตอนแรกจะใช้งบประมาณค่าจ้างเหมา แต่ไปติดที่



๑๗ 
 

ระเบียบพัสดุ มาตรา 4  ซึ่งไม่สามารถใช้งบประมาณหมวดจ้างเหมาได้ ตามสภาวิศวกรถือว่า
เป็นโครงสร้างหลักอยู่ ต้องมีแบบแปลนและประมาณราคา ดังนั้น งบประมาณที่จะรื้อถอน
จะต้องตั้งเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติสภาอีกครั้งครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - เรื่องเมรุและสถานที่ได้ใช้ร่วมกันของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลและเทศบาลต าบล      
ห้างฉัตร อยากสอบถามว่า เทศบาลต าบลห้างฉัตรได้อุดหนุนสนับสนุนงบประมาณมาหรือไม่  

 

นางอ าไพ อวนศรี - ใช้งบประมาณของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เพราะอยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาลเรา ถามว่า
สถานที่ใช้ร่วมกัน เรื่องเงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบลห้างฉัตรต้องคุยกันอีกครั้ง แต่ใน
งบประมาณของการรื้อถอนต้องเป็นงบประมาณจากเทศบาลเรา 

 

นายปริญญา สุวรรณศร - เรื่องแนวเขต ดูจะเงียบไป ครั้งที่ผ่านมาได้มีการประชุมและตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับแนว
เขตไว้ แต่คณะกรรมการยังไม่ได้มีการประชุมร่วมกัน ผมว่าการพิจารณาแนวเขตร่วมกับ
เทศบาลอื่น ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับ 

 

นางอ าไพ  อวนศรี - เรื่องแนวเขตฯ เทศบาลได้แต่งตั้งท่านที่ปรึกษาสมศักดิ์ และหัวหน้าส านักปลัด เข้าร่วม
ประชุมสองครั้ง ครั้งแรกของเทศบาลต าบลปงยางคก และครั้งที่สองของเทศบาลต าบลเวียง
ตาล  แต่ในส่วนของเทศบาลเรายังไม่ได้ประชุม ตอนนี้หัวหน้าส านักปลัดก าลังท าหนังสือขอ
คณะกรรมการของทั้งสองแห่ง ในส่วนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรยังไม่ได้มีการด าเนินการ 
และตามที่ สท.ศักดิ์ดา แจ้งว่า เทศบาลต าบลห้างฉัตรได้มีการลุกล้ าเขตของเรามาเรื่อยๆ ก็ถือ
ว่าไม่ถูกต้องที่จะมารุกล้ าเอาคนของเราไปเรื่อยๆ และได้มีการสอบถามว่าความชัดเจนของ
แนวเขตอยู่ตรงไหนตั้งแต่สุขาภิบาล ท่านที่ปรึกษาแจ้งว่าตามที่แจ้งไว้ 1700 เมตร หากมี
ปัญหาในเรื่องเลือกตั้งหากมีการฟ้องร้องขึ้นมาถือว่าผิด ตรงที่คนไม่มีสิทธิเลือกตั้งแต่ให้ไป
เลือกตั้งก็ถือว่าการเลือกตั้งนั้นโมฆะ และมีความผิด เราก็ไม่ทราบเหตุผลจริงๆ แต่ที่ทราบข่าว
มาคือมีคนเสียชีวิตเยอะแต่คนเกิดมีน้อยลง  

 

นายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง - ผมขอแจ้งเรื่องแนวเขตมาตลอด อยากหารือกับท่านปลัด หัวหน้าส านักปลัด ฝ่ายงานนิติการ 
ผมจะกล่าวถึงแนวเขตกับเทศบาลต าบลห้างฉัตร เราไม่ทราบแนวเขตจริงๆ ว่าของเรากับของ
เขาอยู่ตรงไหน ผมจึงอยากหารือเราไปดูแนวเขตทั้งสองที่ หลักที่ถูกต้องอยู่ตรงไหน เราจะ   
ไม่พูดถึงชาวบ้าน หากไปดูแล้วบ้านหลังใดอยู่เขตใดก็ต้องไปตามแนวเขต ตอนนี้เราต้องตั้ง
คณะกรรมการ ประกอบด้วยชาวบ้าน และนายช่าง ออกส ารวจร่วมกัน หากปักแนวเขตแล้ว
อยู่ตรงไหนก็ต้องท าตามนั้น ปัจจุบันแนวเขตไม่ทับซ้อนนะครับ แต่ไม่ทราบจุดหลักว่าอยู่
ตรงไหน  ตามที่ผมแจ้ง 1700 เมตร จากหัวสะพานบ้านดอน แล้วจะเอาตรงไหนเป็น
จุดเริ่มต้นของหัวสะพานบ้านดอน ซึ่งปัจจุบันหัวสะพานบ้านดอนก็มีการเปลี่ยนไป หากไปยึด
ตามนั้นก็มีปัญหาแน่นอน ในอดีต เช่นตรงธนาคารออมสินเป็นของเรา แต่ปัจจุบันบอกเป็น
ของเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร และจากค าอธิบายเช่นจากหัวสะพานบ้านดอน ยาวไปทาง
บ้านห ้างฉัตรเหนือ 650 เมตร จะถึงตรงสะพานบ้านหัววัง แต่ปัจจุบันอยู่ตรงต้นน้ า ผมหารือ
กับช่างแล้ว ต้องยึดที่ต้นน้ าเป็นหลัก เพราะเขตเราถึงจุดนั้นพอดี ความจริงไม่ได้ซับซ้อน 
เพียงแต่เขตหลักจริงๆ อยู่ตรงไหน ต้องหารือกัน ยกตัวอย่าง หอประชุมบ้านห้างฉัตรเหนือ 
เป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร แต่ต้องมาขออนุญาตเราเพราะว่าพ้ืนที่เป็นของ
เทศบาลเรา ชาวบ้านก็เดือดร้อน บอกว่า เทศบาลห้างฉัตรก็ไม่ดูแล ไม่ท าถนน ไม่ซ่อมแซม 
เทศบาลเราก็ไม่ได้ดูแล เพราะไม่มีอ านาจหน้าที่ แนวเขตมีการจ ากัด เทศบาลต าบลห้างฉัตรมี
แนวเขตชัดเจนเพราะมาจากสุขาภิบาล แนวเขตจ ากัดจะขยายไม่ได้ แต่ก่อนพ้ืนที่ว่าง ไม่มี



๑๘ 
 

ผลประโยชน์ แต่ปัจจุบันมีหอพัก มีบ้านเรือน ร้านขายของเกิดขึ้น มีการจัดเก็บภาษี จึงมี
ปัญหากัน ผมว่าปักหลักให้แน่นอนเลยครับ 

 

นายจิรัฏฐ์ ยารังษี - ปัญหาเรื่องแนวเขตมีรอบด้าน  ความจริงแนวเขตไม่ได้ทับเส้นกัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ 
ทะเบียนราษฎร์ไม่ตรงกับแนวเขตการปกครอง หมายความว่า ประชาชนของอีกต าบลเข้ามา
อยู่ในเขตการปกครองของอีกต าบล ไม่ว่าจะเป็นปงยางคก เวียงตาล หรือแม้เขตสุขาภิบาล 
ชื่อในทะเบียนบ้านอยู่หมู่ 3 บ้านแม่ฮาว แต่แนวเขตไปอยู่เขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร แนวเขต
ไม่มีปัญหา ปัญหาคือการอพยพของประชากร ปัญหาใหญ่สุดคือต าบลปงยางคก บ้านนางแล 
บ้านสันหนองบง เกือบครึ่งหมู่บ้านอยู่ในเขตต าบลห้างฉัตรของเรา แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน จะไปแจ้งให้มาอยู่ต าบลของเราทั้งหมดแต่ประชาชนเขาเกิดที่บ้านตรงนั้นซึ่งเคย
เป็นต าบลปงยางคกแต่แรก เขต อปท. มาทีหลังเขตหมู่บ้าน การแก้เขตหมู่บ้านถือเป็นการแก้
เขตต าบลไปในตัว เปลี่ยนสภาพไปแล้ว หากเราท าแบบนั้นผมลองให้ช่างวัดดูจะหายไป
ประมาณ 2 ตร.กม. ตัวเลขจริงๆ ของพ้ืนที่เราตามที่ผมได้ไปวัดกับช่างมี 31 ตร.กม. ไม่ใช่ 
65 ตร.กม. ผมจะแจ้งสภาให้ทราบอีกครั้ง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2567 ที่ผ่านมา ท่าน
นายกฯ ได้มอบให้ผมไปชี้แจงเรื่องแนวเขต มีท่านรองผู้ว่าฯ กิตติยา เป็นประธาน มีโยธาธิการ
จังหวัด, ที่ดินจังหวัด, ธนารักษ์จังหวัด ได้เรียกไปคุยเรื่องแนวเขตระหว่างเทศบาลเราและ     
ปงยางคก  มีหนังสือแจ้งไปสองประเด็น ประเด็นแรกเรื่องภาษี หน่วยงานใดจะเป็นผู้จัดเก็บ
กรณีชาวบ้านอยู่ต่างเขต ปงยางคกมีหลายกิจการอยู่ในเขตเรา ประเด็นที่สอง เรื่องทะเบียน
ราษฎร์ ทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนหรือไม่ เช่น เทศบาลห้างฉัตรแจ้งมา เพราะงานทะเบียนราษฎร์
เขาดูแลเอง จึงแจ้งให้ชาวบ้านเป็นผู้ไปเปลี่ยนอยู่หมู่ 1 หมู่ 2 ต าบลห้างฉัตร ผมจึงสอบถาม
ไปว่า กรณีนี้ เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลจะท าอย่างไร ประชาชนอยู่ในเขตเรา แต่ทะเบียน
ราษฎร์อยู่เทศบาลห้างฉัตร ซึ่งตรงนี้จังหวัดขอเวลาในการศึกษาแนวทาง เพราะเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพ่ีน้องชาวบ้าน เช่น จะให้คนบ้านนางแล
ทั้งหมด ย้ายมาอยู่หมู่ 7 บ้านปันง้าว ก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะเขาเกิดมา ก็เป็นคนบ้านนาง
แล ต าบลปงยางคก ส่วนผู้ประกอบการคงไม่มีปัญหาเท่าไหร่ เพราะส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพ้ืนที่ 
เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนได้ทันที แต่อีกแห่งก็คือ โรงเรียนพลต ารวจ มีทะเบียนราษฎร์อยู่
ประมาณ 5-700 คน ถ้านักเรียนพลต ารวจเปลี่ยนที่อยู่มาเป็นหมู่ 7 บ้านปันง้าว จะไปพ่วง
เรื่องการเลือกตั้งและอีกหลายกรณี หากตอบตามข้อกฎหมายนั่นหมายความว่า เขตภาษีคือ
เขต อปท. ส่วนแนวทางทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทยได้ให้แนวทางไว้เช่นกัน หาก
เทศบาลจะท าเลยจะถูกต้องหรือไม่ จังหวัดก็ไม่ฟันธง ผมจึงรอหนังสือแจ้งเป็นทางการ เพ่ือจะ
ได้แจ้งชาวบ้านและผู้ประกอบการ ส่วนกรณีคาบเกี่ยวหลาย อปท. เราไม่สามารถตั้งกรรมการ
ชุดเดียวแล้วไปแก้ไขแนวเขตรอบตัวเราได้ คณะกรรมการชุดหนึ่งจะพิจารณาระหว่าง อปท.
เดียว เช่น เทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล กับ ปงยางคก  หากจะพิจารณาระหว่างเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล กับ เทศบาลห้างฉัตร ต้องตั้งกรรมการมาอีกชุดหากมีปัญหาจุดไหน ให้ตั้งเป็น
ชุดๆ ไป ปัญหาแนวเขตไม่มีปัญหานะครับ ทุกอย่างลงตัว ปัญหาทุกวันนี้เรื่องของการตั้งถิ่น
ฐานของชาวบ้าน ในชั้นของกฎหมายในการเปลี่ยนแปลงแนวเขตค่อนข้างยากพอสมควร      
ไม่เหมือนกันแจ้งเปลี่ยนตามทะเบียนราษฎร์ซึ่งจะท าได้ง่าย  ส่วนเขตกับเทศบาลห้างฉัตร 
เป็นเขตสุขาภิบาลเก่า  จะเป็นเส้นตรง 1700 เมตร จะดูง่ายครับ แต่ต้องมาคุยกันให้ละเอียด 
และต้องให้ทางช่างช่วยดูด้วย หากหนังสือตอบกลับมา จะท าหนังสือแจ้ง อปท.อ่ืนได้ง่ายและ
มีหลักฐานอ้างอิง 

 



๑๙ 
 

นายปริญญา สุวรรณศร - เรื่องแนวเขต ผ่านมาหลายปี ท่านนายกฯ คนก่อนเรื่องก็ยังไม่จบ พอมาท่านนายกฯ 
ปัจจุบันดูแล้วก็คงยังไม่จบ ผมว่าถ้าเป็นแบบนี้ปีหน้าที่จะมีการเลือกตั้ง มีปัญหาแน่นอน ผม
อยากให้จบที่สมัยของเรา ผมขอฝากท่านนายกฯ ช่วยติดตามด้วย ปัญหาเรื่อ งภาษีก็พ่วง
ตามมาด้วย หากแนวเขตไม่จบ ภาษีก็จัดเก็บไม่ได้ ผมขอฝากด้วยครับ 

 

นายสมศักดิ์ แสงบุญเรือง - ผมว่าท่านนายกฯ ทั้งสองแห่ง, นายช่างทั้งสองแห่ง, ผู้ใหญ่บ้าน มาประชุมคุยกัน มาชี้จุด
ร่วมกัน ว่าเขตนี้ จากจุดนี้ถึงจุดนี้ ผมว่าท าแบบนี้ถึงจะจบ ท าบันทึกร่วมกัน  แต่ถ้ายังท าแบบ
นี้ ไม่จบครับ บางทีหากวัดจริงๆ บ้านบางหลังอาจจะแบ่งครึ่งโดยฝั่งนี้อยู่เทศบาลห้างฉัตร     
อีกฝั่งอยู่เขตเทศบาลห้างฉัตรแม่ตาล เพราะเดี๋ยวนี้การก่อสร้างบ้านท ากันโดยไม่ได้ยึดแบ่ง
แนวเขตกันเลย ทุกวันนี้ เช่น บ้านขามแดง ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านห้างฉัตรใต้  เกือบ 50 คน      
มีชื่อมาเลือกผู้ใหญ่บ้านของบ้านขามแดง ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นยังไง 

 

นายนเรศน์ ถาวร - ผมว่าเราเอาท่ีมีปัญหาที่สุดคือ ของเรากับเทศบาลห้างฉัตร มาเริ่มก่อนดีกว่า เพราะเทศบาล
ห้างฉัตรรุกล้ าของเราเรื่อยๆ ชาวบ้านก็ไม่ยอม ผมว่าวัดเลยครับ จากจุดไหนถึงจุดไหน ส่วนจะ
ย้ายหรือไม่ย้ายค่อยคุยกันอีกที ส่วนกับเทศบาลต าบลเวียงตาล กับเทศบาลต าบลปงยางคก   
มีผลกระทบกับเราน้อยกว่า ค่อยไว้ท าทีหลังดีกว่าครับ 

 

นายศักดิ์ดา อุปค า - ผมว่าแนวทางท่านรองนเรศน์  ชัดเจนที่สุดครับ  เทศบาลต าบลเวียงตาล กับเทศบาลต าบล
ปงยางคก ไม่ได้กระทบเรื่องประชากร และแนวทางตามที่หัวหน้าส านักปลัดแจ้งก็ถือว่าชัดเจน
ดีครับ และแนวทางตามที่ท่านปรึกษาสมศักดิ์บอกต้องปักแนวเขตให้ชัดเจน และที่ท่านปลัด
แจ้ง ผมว่าท่านต้องไปดูการเลือกตั้ง ประชากรที่มาเลือกตั้งอยู่ในเขตเรา แต่ทะเบียนราษฎร
หรือรายชื่อไปอยู่เขตเทศบาลต าบลห้างฉัตร ถือว่าไม่ถูกต้อง ที่ผ่านมาเคยมีมาแล้ว ผมขอให้
ท่านหัวหน้าจิรัฎฐ์ ยึดหลักตามรูปแบบก่อน เอาหลักไปปักยึดแนวเขตไว้ก่อน ให้ด าเนินการ
ตรงนี้ก่อนเพราะการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้ว  

 

นายปริญญา สุวรรณศร - ผมว่าทุกรอยต่อของเทศบาลส าคัญเท่ากันหมด เช่น กับปงยางคก ทั้งสองเทศบาลมีปัญหา
คือจัดเก็บภาษีไม่ได้ เช่น ปั๊ม PT, หรือโรงงาน SPP เซรามิค หากท่านว่าเอาไว้ก่อน มันเก็บ
ภาษีไม่ได้เลย ก็เป็นผลเสียเช่นกัน ผมว่าหากจะท าท าทั้งหมดเลยครับ 

 

นายถาวร สืบคุณะ - ขอเพ่ิมเติม เช่นเขตสุขาภิบาลห้างฉัตร ตามที่ทราบความยาว 1700 เมตร จากหัวสะพาน
บ้านดอน หากวัดไปจริงๆ จะถึงตรงระหว่างกลางโดมของโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ยังไม่
สิ้นสุดรั้วโรงเรียนนะครับ แต่ผมขอแจ้งข้อสังเกตเพ่ิมเติม โรงรับจ าน าเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
ตั้งมา 10 ปีแล้ว ซึ่งมันเลยแนวเขต 1700 เมตรไปแล้ว ชัดเจนมาก ผมขอแจ้งเพียงเท่านี้ครับ 

 

นายอภิชาติ สุภากูล - เท่าที่รับฟังมา 27 ปี กับเรื่องแนวเขต เราโดนรุกล้ าครับ อย่างเช่นบ้านขามแดง เมื่อก่อน
มาถึงบ้านโกคิมหลังเก่าเลยครับ ต่อมาก็รุกล้ าเข้ามาถึงธนาคารออมสิน ตอนนี้เลยมาถึงบ้าน
นายอ าเภอนิวัฒน์ ผมแจ้งไว้ตรงนี้ครับ ถึงจะถูกหรือผิด เราควรรุกบ้าง เรานิ่งเฉยครับ อย่าให้
เขารุกเราไปมากกว่านี้  ช่วงก่อนก็จะรุกล้ าของบ้านแม่ฮาวเข้ามาอีกแต่พอดูแล้วคงจะ
เสียเปรียบเนื้อท่ี เลยไม่ท า เลี่ยงไป ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

 

นายสมยศ ไชยนันตา - ผมมีเรื่องได้รับแจ้งจากพ่อแม่พ่ีน้องด้านการเกษตร เลี้ยงโค กระบือ ปลูกหญ้า ปลูกข้าวโพด 
ตอนนี้ก็จะเข้าหน้าแล้ง น้ าเส้นบ้านแม่ฮาวก็แล้ง โค กระบือ ไม่มีน้ ากิน ล าเหมืองแม่ฮาวตื้น
เขิน ปีที่แล้วทาง สจ.ประหยัด ให้ไปวัดล าเหมืองแม่ฮาว ทางสมาชิกสภาก็ไปวัดมาให้แล้ว      






